



ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ

ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 308 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยวิธียื่นซองประมูล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ คลังพัสดุ ชั้น 3 อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และดูพัสดุได้ที่บริเวณขยายทอดตลาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

เงื่อนไขในการขยายทอดตลาด มีดังนี้

1. การขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธียื่นซองประมูลราคาพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.
2. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินในราคาที่ประมูลสูงสุดเต็มจำนวนทันที หรือวางเงินมัดจำเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ในวันนั้น และต้องชำระเงินที่ค้างชำระพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที่ประมูลได้ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ขยายทอดตลาด (ถ้าผู้ประมูลได้ไม่นำเงินมาชำระราคาเต็มจำนวนตามวันเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการยึดเงินมัดจำ)
3. กรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนเต็มจำนวนที่ประมูลราคาสูงสุดภายในกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไข ข้อ 2. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถือว่าผู้ประมูลได้ละเลยไม่ใช้ราคาและจะริบเงินมัดจำที่ชำระไว้ร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้และพัสดุที่เป็นทรัพย์สินในการประมูลนั้นให้ตกเป็นทรัพย์สินของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อดำเนินการขยายทอดตลาดอีกครั้ง และหากได้เงินไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดเช่นเดิม ผู้ประมูลได้ซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้นให้ครบถ้วน
4. การขยายทอดตลาดครั้งนี้ จะขยายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยให้เสนอราคาแบบเหมารวม
5. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในวิธีการขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบล่วงหน้า และถ้าเกิดความเสียหาย ชำรุด บกพร่องต่อพัสดุที่ใช้เป็นทรัพย์สินในการประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคาสูงสุดจะต้องยอมรับสภาพของทรัพย์สินนั้นโดยปริยาย จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อีกมิได้ และจะไม่รับผิดชอบแต่ประการใดหรือจะดำเนินการยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นเสียก็ได้ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2553-8489 และ 0-2553-8632 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. หรือ www.cri.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขยายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๕๑ มกราคม 2558

(คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์)

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร

รายการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ









